

# Uber เปิดให้บริการเทคโนโลยีร่วมเดินทางในกรุง พนมเปญ เคียงข้างภาครัฐฯ ที่เห็นความสำคัญใน การนำประโยชน์สู่ผู้ร่วมหนึ่ง ผู้ร่วมขับ และเมืองต่างๆ ในกัมพูชา



Uber เปิดให้บริการเทคโนโลยีร่วมเดินทางในกรุงพนมเปญ เคียงข้างภาครัฐฯ ที่เห็นความสำคัญในการนำประโยชน์สู่ผู้ร่วมหนึ่ง ผู้ร่วมขับ และเมืองต่างๆ ในกัมพูชา

กรุงพนมเปญ วันที่ 28 กันยายน 2560 Uber เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงพนมเปญ ตั้งแต่วันที่ 28 เป็นต้นไปชาวกัมพูชาจะสามารถเรียกใช้บริการร่วมเดินทางจาก Uber ที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ กับราคาที่เหมาะสม ในกรุงพนมเปญ เพียงแค่กดปุ่มและเดินทางผ่านสมาร์ตโฟน ขณะเดียวกันยังเป็นหนทางใหม่สำหรับการสร้างรายได้ที่มอบความยืดหยุ่นให้แก่ผู้ร่วมขับ

บรู๊คส์ เอนวิสท์เชิล หัวหน้าผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ Uber เอเชียแปซิฟิกกล่าวว่า “พวกเราตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้เทคโนโลยีร่วมเดินทางได้เปิดให้บริการแก่ผู้ร่วมหนึ่ง พาร์ทเนอร์ผู้ร่วมขับ และนำความสะดวกสบายมาสู่กรุงพนมเปญ การเปิดตัวในวันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สำคัญเราจะไม่สามารถนำเทคโนโลยีบริการนี้มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในกัมพูชาได้ หากมิได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางรัฐบาลแห่งกัมพูชา”

Uber ขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของกัมพูชา “ที่มีนโยบายด้านการขนส่งในหลายๆ ด้านที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมองเห็นประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) มากที่สุด” ด้วย “ศักยภาพการเป็นผู้นำให้แก่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ในการพิจารณาและมองเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ” ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีการวางกรอบรูปแบบการร่วมเดินทาง (ridesharing) มาปรับใช้อย่างชัดเจน ก่อนที่ Uber จะเปิดให้บริการร่วมเดินทางในวันนี้

ฯพณฯ เฟ็ง โสวียีโน รัฐมนตรี กระทรวงโยธาธิการ และคมนาคมกล่าวว่า “กระทรวงโยธาธิการและคมนาคม มุ่งหวังสร้างระบบการขนส่งที่มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และมีความทันสมัย จึงเป็นเหตุผลที่เราทำงานร่วมกับ Uber อย่างจริงจังเป็นเวลาจนถึง 6 เดือน เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพถึงรูปแบบการขนส่งใหม่แบบแบ่งปัน (shared

mobility) แบบการร่วมเดินทาง การเปิดให้บริการของ Uber วันนี้ แสดงให้เห็นว่าภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถทำงานร่วมกันได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชาวกรุงเทพฯจะได้รับจากเทคโนโลยีใหม่ได้เป็นสำคัญ กระทรวงฯ ขอแสดงความยินดีกับ Uber ที่พร้อมเปิดบริการในกรุงเทพมหานคร และพร้อมเดินเคียงข้างไปข้างหน้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่เอเชีย”

Uber และ กระทรวงโยธาธิการและคมนาคม ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามนโยบายการขนส่งใหม่แบบแบ่งปัน “shared mobility” ในการนำเทคโนโลยีร่วมเดินทางมาให้บริการแก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯและนักท่องเที่ยว

ฯพณฯ วิลเลียม เอ. ไฮด์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ กล่าวว่า “Uber ได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาสู่ประเทศไทย และช่วยยกระดับการเดินทางรูปแบบใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารและเป็นทางเลือกของการสร้างรายได้ให้กับพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมขับ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่ภาคเอกชนร่วมทำงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาประเทศ ขอขอบคุณสำหรับการร่วมมือกันครั้งนี้ซึ่งเป็นการก้าวอย่างครั้งสำคัญในการนำไปสู่กรอบแนวคิดกำหนดด้านกฎหมายรองรับบริการร่วมเดินทางในเอเชีย ”

กรุงเทพมหานครจะเป็นอีกหนึ่งเมืองในจำนวนกว่า 600 เมืองทั่วโลกที่ Uber เปิดให้บริการ ขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 78 ที่มีบริการ Uber โดยผู้ร่วมนั่งสามารถเรียกรถ uberX ซึ่งมีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและแท็กซี่ให้บริการในโอกาสลงการเปิดให้บริการ Uber ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ผู้ร่วมนั่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Uber ผ่าน App Store และ Google Play รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงใส่รหัสโปรโมชัน UberPPLaunch ได้รับส่วนลด 4 ดอลลาร์สหรัฐ 10 ครั้งจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560

เกี่ยวกับ Uber

พันธกิจหลักของ Uber คือการนำระบบการเดินทางที่เชื่อถือได้ไปทุกที่ เพื่อทุกคน เราเริ่มธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2553 ในสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ปัญหาธรรมดาอันหนึ่ง คุณจะเดินทางด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวได้อย่างไร เจ็ดปีผ่านไปกับอีกห้าพันล้านทริปเดินทาง เรามุ่งหน้าไปสู่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม: ลดปัญหาการจราจรและมลภาวะในเมืองต่างๆที่เราให้บริการพาผู้คนเดินทางไปต่างๆได้โดยใช้รถน้อยลง ขณะนี้ Uber ให้บริการมากกว่า 600 เมือง ใน 78 ประเทศ

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กฤติยาวัตี พงษ์พาณิชย์

Head of Communications (Thailand), Uber

โทร. 09.5150.4954

อีเมล wow@uber.com

พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง

สุชาย เณลิมนศักดิ์

โทร. 08.1751.2294

อีเมล suchai@pc-a.co.th

สกุลหยก จิตสมาน

โทร. 08.3289.5858

อีเมล sakulyok@pc-a.co.th